

Chính phủ Việt Nam sẽ duy trì những phương pháp kiểm soát tinh vi để đàn áp những nhà đi lập sẽ duy trì.



Tổ chức Freedom House, trụ sở tại Washington, hôm qua 25/09/2012, vừa ra báo cáo thường niên về tình hình tự do Internet trên thế giới trong thời gian từ đầu năm 2011 đến tháng 05/2012.

Trong số 47 quốc gia được nghiên cứu, bản báo cáo của Freedom House cho biết khoảng 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam, vẫn hạn chế tự do Internet, với việc các chính phủ sẽ duy trì những phương pháp kiểm soát ngày càng tinh vi để đàn áp những nhà đi lập sẽ duy trì.

Riêng với Việt Nam, Freedom House nhận định là việc sẽ duy trì Internet ở Việt Nam tiếp tục gia tăng đầu tư, nhưng giá cước giảm, cũng như những hạn chế và việc thông tin được cải thiện.

Nhäng Đäng Cäng sän Việt Nam läi lo ngäi räng Internet cä thä đäa đän đäc quyän länh đäo cäa hä, cho nän đä cä nhiäu chänh säch träi ngä cä nhau, khi thä thúc đäy, khi thä trän äp cäc hoät đäng trän mäng.

Theo báo cáo cäa Freedom House, không gian tự do ngôn luận ở Việt Nam đã bä siät chät hän trong nhäng thäng träc Đäi häi Đäng thäng 01/2011 và thay vì đäc näi läng sau Đäi häi Đäng nhäng ngäi ta chä đäi, chänh säch kiäm soät Internet trong năm qua vän rät gät gao.

Trong năm 2001, ít nhät cä 9 nhäa báo mäng bä cäm tù, tăng vät so con sä 5 phäng viän bä giam trong năm 2010, đäa Việt Nam trä thành mät trong nhäng näc giam cäm nhäa báo nhiäu nhät thä giäi. Các vät nä công vào nhäng trang mäng chä trích chänh quyän, bät đäu tä cuäi năm 2009 đä tiäp diän trong suät năm 2011.

Báo cáo cäa Freedom House cho biät, tuy chänh phä Việt Nam cä ít phäng tiän kiäm soät hän là Trung Quäc, nhäng nhäa cäm quyän Hà Näi đä thiät läp đäc mät hä thäng sàng läc thäng tin häu hiäu và ngày càng tinh vi.

Mäc dù chä đä kiäm duyät đäc mô tä là nhäm hän chä viäc truy cäp các trang web khiäu däm, đäi träy, nhäng trän thäc tä, viäc kiäm soät thäng tin chä yäu nhäm vào các trang web bä xem läa đäa đän đäc quyän länh đäo cäa Đäng, nhä các trang cäa nhäng nhäa bät đäng chänh kiän, các trang liên quan đän dân chä và nhän quyän, đän các cuäc biäu tình phän đäi chänh säch cäa Trung Quäc ở Biän Đäng.

Theo Freedom House, trong năm 2011, mäng xã häi Facebook tiäp täc bä cäm (tuy räng viäc thi hành không đäc chät chä) và các trang web cä liên quan đän vän đä chä quyän biän đäo giäa Việt Nam väi Trung Quäc tiäp täc bä täng läa chän và bä tän công.

Väi viäc hän chä tự do ngôn luận trän Internet ngày càng tä häi hän, mäc đä tä kiäm duyät cũng gia tăng đáng kä. Chäng hän nhä tä Tuäi Trä đä không däm đäng bät cä läi bình luận nào vä vä bät giä nhäa báo Hoàng Khäng, vän näi tiäng vä nhäng bài tä cáo nän än häi lä trong läc läng công an Việt Nam.

Freedom House: Việt Nam vẫn nới rộng trong số các quốc gia hạn chế tự do Internet

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Tư, 26 Tháng 9 Năm 2012 08:30

Ban tuyên giáo Trung áng Đáng và Bộ Công an tháng xuyên yêu cầu các báo điện tử và trang thông tin giả mạo các bài báo có nội dung chá trích chính phủ. Những nhà báo nào đăng những bài viết như vậy có thể bị kết luận tội nhá cáo, bị bắt viết hoặc bị cầm tù.

Cũng theo báo cáo của Freedom House, mặc dù đã số các trang blog ở Việt Nam chỉ viết về chuyện cá nhân hoặc các chá đá phi chính trị, nhưng báo chí công dân này đã nổi lên thành một hiện tượng quan trọng và là một nguồn thông tin đi vào những nhu cầu của Việt Nam, do Đáng Cộng sản Việt Nam kiểm soát quá chặt chẽ các phương tiện truyền thông chính thức.

Những trang web như anhbasam.wordpress.com hay quechoa.vn đã trở thành những trang có ảnh hưởng lớn đến công luận, nhất là trong việc huy động người dân xuống đường phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội.

Cũng theo Freedom House, mặc dù Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, những trên thực tế Đáng Cộng sản vẫn sử dụng các nghề để nhá Internet, Luật Hình sự, Luật Xuất bản và Pháp lệnh Báo chí Bí mật Nhà nước để cầm tù các nhà báo và blogger.

Do ngành tư pháp không được độc lập, những phiên xử liên quan đến tự do ngôn luận chỉ diễn ra có vài tiếng.

Ngoài ra, khi bắt giữ các blogger và các nhà đấu tranh sử dụng mạng, công an tháng không tuân thủ luật pháp Việt Nam, bắt giữ mà không có lệnh của tòa hoặc tìm giam quá thời hạn luật định.